



ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง
เรื่อง สอบราคาซื้ออาหารกุ้งก้ามกราม (ไข่น้ำเค็ม) จำนวน ๑ รายการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง มีความประสงค์จะสบราคาซื้ออาหารกุ้งก้ามกราม ตามรายการดังนี้ อาหารกุ้งก้ามกราม (ไข่น้ำเค็ม) จำนวน ๑ รายการ โดยมีรายละเอียดตาม เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ คือ

๑. ไข่น้ำเค็ม อัตราฟักเป็นตัวไม่น้อยกว่า ๘๐% และฟักเป็นตัวได้น้ำหนักสดไม่น้อยกว่า ๑.๔ กิโลกรัม/บรรจุภัณฑ์ (บรรจุภัณฑ์ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ กรัม/บรรจุภัณฑ์ และ ๑๒ บรรจุภัณฑ์/ลัง) จำนวน ๘๐ โหล

กำหนดส่งมอบของภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ โดยส่งตามที่ศูนย์วิจัยและพัฒนา ประมงน้ำจืดพัทลุง ทำหนังสือแจ้งให้ส่งเป็นครั้ง ๆ นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ ศูนย์วิจัยและ พัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง ถนนอภัยบุรีรักษ์ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ปรากฏรายละเอียดตาม เอกสารสบราคาซื้อ

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายวัสดุที่สบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุงชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้คุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนา ประมงน้ำจืดพัทลุง ณ วันประกาศสบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา อย่างเป็นธรรม ในการสบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นของสบราคาในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ - ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ในวัน และเวลาราชการ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง ถนนอภัยบุรีรักษ์ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยศูนย์ ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับการยื่นของทางไปรษณีย์

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกซึ่งไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ ร่วมกันในการเสนอราคา และไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ และกำหนดเปิดของสบราคา ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง ถนนอภัยบุรีรักษ์ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

ผู้สนใจติดต่อขอรับรายละเอียดเอกสารสอบราคาได้ที่งานธุรการ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงน้ำจืดพัทลุง ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ - ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง ถนนอภัยบริรักษ์ ตำบลลำป่า
อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โทร. ๐ ๗๔ ๘๒๙ ๘๘๖ ต่อ ๑๐๔ ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดที่
www.fisheries.go.th/if-phattalung

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐



(นางสุวิมล สัทธิธวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง